

เวชบุคคลจัดฟื้นฟูจิตใจ

“เวชบุคคลปฏิบัติกิจแห่งรัก รากฐานจากพระคัมภีร์”

สมาชิกเวชบุคคลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑล เชียงราย จัดฟื้นฟูจิตใจให้แก่สมาชิกเวชบุคคลจากสังฆมณฑลต่างๆทั่วประเทศ ในหัวข้อ “เวชบุคคลปฏิบัติกิจแห่งรัก รากฐานจากพระคัมภีร์” ณ สังฆมณฑลเชียงราย โดยใช้ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย ศูนย์คามิลเลียน โซเซียล เชียงราย วัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียร ต.ท่าสุต อ.เมือง จ.เชียงราย และลักษวรรณ รีสอร์ท เป็นฐานในการจัดกิจกรรม

ในการจัดการฟื้นฟูในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน พระสงฆ์ คณะเยซุอิต มาช่วยนำการไตร่ตรองในหัวข้อ “การรับฟังเสียงเรียกจากพระเจ้า (Spiritual Discernment)” สรุปล้ำว่าการรับเสียงจากพระเจ้า เป็นความเข้าใจอย่างหนึ่งของ “มโนธรรม” (conscience) ที่ที่เราพบพระเจ้า ได้ยินเสียงของพระองค์ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 1776-1778 กฎที่มนุษย์ต้องเชื่อฟัง อยู่ลึกๆในมโนธรรม – มนุษย์อยู่คนเดียวกับพระเจ้า ฟังเสียงของพระองค์ได้ทีนั้น – การกระทำของมนุษย์ต้องตามมโนธรรม ความเชื่อและเหตุผล เป็นเหมือนปีกสองข้างที่นำจิตมนุษย์ไปสู่การพิศพ่งความจริง การเผยแสดง ผ่านพระคัมภีร์ ธรรมประเพณี และอำนาจสอนของพระศาสนจักร

จากนั้นใน session ที่ 2 ได้รับเกียรติจากพระสงฆ์คณะคามิลเลียน คุณพ่อเกรียงไกร สุขจิต จิตตาริการเวชบุคคล สังฆมณฑลจันทบุรี , คุณพ่อฤชดา คำศรี อธิการ/ผู้อำนวยการ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน สามพราน ได้มาแบ่งปันเนื้อหาของ “ธรรมนูญใหม่สำหรับผู้ทำงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัย New Charter for Health Care Worker” ให้บุคลากรเวชบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยอื่นๆ เช่น อสม. เป็นต้น คุณพ่อทั้งสองได้แบ่งปันถึงธรรมนูญใหม่ที่มีมาอย่างไร และได้เน้นให้เห็นว่า กฎเกณฑ์หรือข้อแนะนำ หรือแนวทางในการให้บริการที่เกี่ยวข้องสุขภาพอนามัยมีพื้นฐานมาจากคำสอนทางด้านสังคมของพระศาสนจักร คือ มนุษย์ถูกสร้างมาตามพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีเท่ากัน เราจึงต้องเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของบุคคลมนุษย์ทุกคน ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตตามธรรมชาติ

คุณพ่อได้แบ่งปันถึงเนื้อหา โดยเริ่มตั้งแต่การให้กำเนิด และวาระสุดท้ายของชีวิต (ท่านสามารถติดตามได้จากหนังสือธรรมนูญใหม่ หรือในเว็บไซต์ของแผนกสุขภาพอนามัย)

ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูจิตใจ กลุ่มเวชบุคคลได้มีโอกาสจัดพิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดการฟื้นฟูจิตใจ โดย พระสังฆราชขอแซฟ วุฒิเลิศ แห่งล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย และบูชาขอบพระคุณร่วมกับชนเผ่าต่างๆ เช่น อาข่า ไทยใหญ่ ม้ง ฯลฯ รวมถึงเด็กพิเศษจากบ้านเกื้อกูล ที่ดูแลโดย คณะนักบวชคามิลเลียน ณ วัดนักบุญคามิลโล หมู่บ้านศรีวิเชียร ทำให้ได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศต่างๆของงานภายใน สังฆมณฑลเชียงใหม่ ในเวลาเดียวกัน

การฟื้นฟูจิตใจครั้งนี้จบลงในวันอาทิตย์ ด้วยการบรรยายของพระคุณเจ้าขอแซฟ วุฒิเลิศ แห่งล้อม ในหัวข้อ “เวชบุคคลปฏิบัติกิจแห่งรัก รากฐานแห่งพระคัมภีร์” (ลก 5 12-16 ; 1 คร 13:1-16) และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อติดตามงานตามแผนงานประจำปี 2020 โดย นายแพทย์ค่านวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานเวชบุคคลคาทอลิกฯ

งานฟื้นฟูจิตใจ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ลงท้ายด้วย การออกหน่วยแพทย์ พยาบาลให้บริการตรวจรักษาและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ วัดนักบุญแคธริน ลาบูเร บ้านป่าซัน หัวหลาย ทั้งนี้กิจกรรมทั้งหมดผ่านไปด้วยความเรียบร้อย โดยการประสานงาน จัดงานในครั้งนี้ โดย คุณพ่อแมทธิว เอกชัย ผลวารินทร์ จิตตาทิการ เวชบุคคลคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมมือการจัดงานในครั้งนี้ ได้แก่ คณะเซอร์ จากโรงเรียนสันติวิทยา ซิสเตอร์คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล ฯลฯ (ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ แผนกสุขภาพอนามัย)

อนึ่ง หนังสือธรรมนูญใหม่สำหรับผู้ทำงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัย New Charter for Health Care Worker ดังกล่าว ซึ่งได้ตีพิมพ์เสร็จแล้ว โดยความร่วมมือระหว่าง คณะนักบวชคามิลเลียนและแผนกสุขภาพอนามัย ภายใต้ กรรมาธิการฝ่ายสังคม มีจำหน่าย ณ แผนกสุขภาพอนามัย ในราคาเล่มละ 30 บาท ท่านสามารถสั่งซื้อได้โดยตรงที่ แผนกสุขภาพอนามัย Tel. 02 681 3900 ต่อ 1309 หรือ Tel. / Fax : 02 681 5857 Email : CHC@CBCT.NET